

รายงานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

ที่	งานวิจัยในชั้นเรียน	ผู้จัดทำ
๑	ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการบัญชีอุตสาหกรรมของนักเรียนชั้น ปวช. ๒/๒ การบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา	นางสาวณฤดี สว่างกิจ
๒	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาการบัญชีตัวเงินโดยใช้วิธีการสอนแล้วสอบ ของนักเรียนชั้น ปวช.๒/๒ แผนกวิชาการบัญชี ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔	นางเบญจวรรณ วิภาดาพรพงษ์
๓	การแก้ปัญหาการส่งงานในรายวิชาการบัญชีเบื้องต้น รหัสวิชา ๒๐๐๑-๒๐๐๑ โดยใช้วิธีการส่งงานผ่านระบบห้องเรียนออนไลน์ (Google Classroom) ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ ๑/๓ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	นายวิชา ปุ่นอุดม
๔	การผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภท ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ ๑ สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา	นางสาวพัชราภรณ์ รักรู้กิจ
๕	ศึกษาสาเหตุการไม่ส่งการบ้านและงานที่ได้รับมอบหมายตามเวลาที่กำหนด ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ ๒ ห้อง ๒ สาขาวิชาการบัญชี ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา	นายพิเชษฐ์ หอมทอง
๖	ศึกษาพฤติกรรมการส่งงาน วิชาการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี รหัสวิชา ๒๐๒๐๑-๒๐๐๗ ของนักเรียน ชั้น ปวช.๒ สาขาวิชาพาณิชยกรรม สาขางานการบัญชี	นางสาวอุดมลักษณ์ พิศรูป
๗	การปรับพฤติกรรมกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่งชิ้นงานของนักเรียนในรายวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพ ระดับชั้น ปวช.๑ ห้อง ๓ แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา	นางสาวกันทิมา หว่างแสง
๘	การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียน ปวส.๑ แผนกวิชาการตลาด ในเรื่องการส่งไม่ส่งงาน/การบ้าน	นางสาวสุนิตยา สุชีลักษณ์
๙	การพัฒนาทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ด้วยชุดการฝึกทักษะกระบวนการคิด (MY Idea V๒) กรณีศึกษา :นักเรียนสาขาวิชาการตลาด ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในรายวิชา ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ	นางสาวอัยภรณ์ พันธุ์จินา
๑๐	การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาการขายตรง ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชาการตลาด โดยใช้สถานการณ์จำลอง	นางชนิษฐา รอดพงศ์
๑๑	การศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์	นายจิตติ พิทักษา
๑๒	การปรับตัวของนักเรียน นักศึกษาในสถานการณ์โควิด - ๑๙	นางสาวกัลยาณี พิทักษา
๑๓	การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์โดยใช้ระบบห้องเรียนออนไลน์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ ๑/๑ สาขาวิชาการตลาด	นายวศัย สติชอบ
๑๔	การแก้ปัญหาพฤติกรรมความไม่รับผิดชอบของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ ๑/๑ สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ในรายวิชาการจัดการ และการจัดการสมัยใหม่ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔	นางมาลี พรหมเจริญ

รายงานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

ที่	งานวิจัยในชั้นเรียน	ผู้จัดทำ
๑๕	การสำรวจการเข้าเรียนสายของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.๒ แผนกวิชาเลขานุการ รายวิชาขวเลขเบื้องต้น ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔	นางอกนิษฐ์ หิตาวรรณ
๑๖	การแก้ปัญหาการเข้าชั้นเรียนไม่ตรงเวลา ของนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ ๑/๒ สาขาวิชาการบัญชี ในรายวิชาพิมพ์ไทยเบื้องต้น	นางปริศนา ดวงดารา
๑๗	การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เรียนให้เป็นผู้มีระเบียบ วินัย และความรับผิดชอบ ต่อหน้าที่ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.๑/๑ แผนกวิชาการบัญชี รายวิชาพิมพ์อังกฤษเบื้องต้น ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา	นางสาวพัชรา ทองเหลือง
๑๘	การพิมพ์สัมผัสแป้นอักษรภาษาไทยที่สอนโดยใช้ชุดแบบฝึกพิมพ์ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.๑	นางสาวพรเพ็ญ พุทธิมา
๑๙	การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์โดยใช้ระบบห้องเรียนออนไลน์ google Classroom ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	นายอริยวัฒน์ เฉลิมกิจ
๒๐	การสำรวจการเข้าเรียนสายของนักเรียนระดับชั้น ปวช.๒ วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๖๓๓ แผนกการทองเที่ยว ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔	นายพัฒนพงศ์ ศรีสกุล
๒๑	วิชาการใช้โปรแกรมกราฟิกส์ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ ๒ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยใช้วิธีการเรียนแบบร่วมมือ	นางสุลักษณ์ อัมพะลพ
๒๒	การพัฒนาทักษะการใช้ฟังก์ชันการคำนวณ โปรแกรม Microsoft Excel ของนักเรียน สาขาวิชาพลศึกษา สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับชั้น ปวช.๒	นางสาวกอบกาญจน์ ป่านแก้ว
๒๓	การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนสายของนักเรียนระดับชั้น ปวส.๒ วิชา การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ ๓๐๒๐๔-๒๐๐๓ สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล สาขางานธุรกิจอีคอมเมิร์ซ	นางภััสสร เนียมหอม
๒๔	การพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยคำสั่งพื้นฐาน (ภาษา ปาสคาล) โดยใช้ชุดฝึกทักษะและการฝึกปฏิบัติผ่านทางเว็บไซต์ ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.๑/๑ สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	นางสาวศุภาภรณ์ ประคองทรัพย์
๒๕	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการงานอาชีพ ในการแก้ปัญหานักเรียนพิมพ์ผิดบ่อยด้วยชุดโปรแกรมฝึกพิมพ์	นางสาวไพรยา อรรถนาถ
๒๖	การพัฒนาสร้างสื่อการเรียนการสอนแบบฝึกหัดออนไลน์ เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ด้วยโปรแกรม Live Worksheets ผ่าน Smartphone ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ ๑/๒ สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล	นางสาวศศิธร พลนันท
๒๗	การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม Google site ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ ๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา โดยใช้แบบทดสอบ สร้างด้วย Google Forms	ว่าที่ร้อยตรีนิรันต์ บุญคง

รายงานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

ที่	งานวิจัยในชั้นเรียน	ผู้จัดทำ
๒๘	การปรับพฤติกรรมนักเรียนที่เข้าเรียนสายให้ตรงเวลา ในรายวิชาพื้นฐานธุรกิจ ดิจิทัลของนักเรียนระดับชั้น ปวส.๒ สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประเภทวิชา พาณิชยกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา	นายพิพัฒน์ จิมรัมย์
๒๙	ปัญหาการเรียนออนไลน์ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔	นายมานะ สุภาพล
๓๐	การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social media)	นางสาววิรงรอง ผลจรีต
๓๑	การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรู้ให้มีวินัยและความรับผิดชอบในรายวิชา งานใบตอง ของนักเรียนชั้น ปวช.๒ สาขางานธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔	นางสาวพรฤดี ดงใหญ่
๓๒	ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.๓/๒ สาขาวิชาอาหารและ โภชนาการโดยใช้การสอนแบบ Active Learning	นางนงลักษณ์ สังข์ทอง
๓๓	การศึกษาพฤติกรรมที่มีผลกระทบต่อผลการเรียนของนักเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษา พระนครศรีอยุธยา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ ๑ สาขาวิชา อาหารและโภชนาการ	นายปิยะ ชูถิ่น
๓๔	ความคิดเห็นของนักเรียน ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ ๑/๒๕๖๔ ที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้การสอนออนไลน์ ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด ๑๙	นางสาวพรวิสาข์ จตุระบุล
๓๕	การสำรวจการเข้าเรียนออนไลน์ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด ๑๙ ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ ๒/๑ วิชาศิลปะและการ ออกแบบ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ	นายภัทรกร แก้วเขียว
๓๖	การศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social media)	นางสาวณัฐพร ศรีแจ่ม
๓๗	การปรับพฤติกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนและการส่งงานในรายวิชาขนมไทยเพื่อ การค้า (๒๐๔๐๔-๒๑๐๗) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ ๓/๒ อาหาร และโภชนาการ	นายโกสินทร์ พุทธรักษา
๓๘	การปรับพฤติกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนและการส่งงานในรายวิชาธุรกิจการจัด เลี้ยง (๒๐๔๐๔-๒๓๐๕) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ ๓/๒ อาหาร และโภชนาการ	นายพลชัย ตีรอด
๓๙	การแก้ปัญหาการส่งงานในรายวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว รหัสวิชา ๒๐๗๐๐- ๑๐๐๑ โดยใช้วิธีการส่งงาน ผ่านระบบห้องเรียนออนไลน์ (Google Classroom) ของนักเรียนระดับชั้นปวช. ปีที่ ๑ แผนกวิชาการท่องเที่ยวและ แผนกวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา	นางสาวอุษณิษา ตรีสุขี
๔๐	การพัฒนาความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นวิชาประวัติศาสตร์ไทย สำหรับการท่องเที่ยวโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือของนักเรียน ระดับชั้นปวช.๒ การท่องเที่ยว วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา	นายวุฒิชัย ทับทิมเทศ
๔๑	การปรับบุคลิกภาพ เปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรู้ให้มีวินัย และความรับผิดชอบ ในการเรียนของนักเรียนระดับชั้น ปวช. แผนกวิชาการท่องเที่ยว เพื่อการบริ การที่เป็นเลิศ	นายดลมินทร์ ทองนาค

รายชื่องานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

ที่	งานวิจัยในชั้นเรียน	ผู้จัดทำ
๔๒	การศึกษาแนวทางการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ในนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตรี ๑ สาขาวิชาการโรงแรม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑	นายสัมพันธ์ หลงพิมาย
๔๓	การศึกษา ความพึงพอใจในการเรียนวิชาอาหารว่างกรณีศึกษานักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับชั้น ปวช. ๒/๑ สาขาวิชาการโรงแรม ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔	นางสุภาภรณ์ กระตุกษั
๔๔	การพัฒนาบุคลิกภาพ ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกวิชาการโรงแรม เพื่อการบริการที่เป็นเลิศ	นางสาวเบญจวรรณ ขวัญมา
๔๕	การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการระหว่าง รายวิชาของนักเรียนสาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา	นางสาวอนิสา บัวเขียว
๔๖	การศึกษา ความพึงพอใจในการเรียนวิชาจิตรกรรมสีน้ำหนึ่งกรณีศึกษานักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับชั้น ปวช.๒ สาขาวิชาจิตรศิลป์ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔	นายพงษ์รพี จันทร์เหลือง
๔๗	การศึกษาและการแก้ปัญหาให้นักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา ระดับชั้น ปวช.๑ สาขาวิชาออกแบบ โดยใช้ระบบครูที่ปรึกษาดูแลช่วยเหลือ นักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔	นายบัณฑิต สุขพันธ์
๔๘	การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ โดยใช้เกมมิฟิเคชั่น เพื่อส่งเสริมความเป็นนักออกแบบและผลงานสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาการออกแบบ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา	นายวันชนะ ชันต่อ
๔๙	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาศิลปะไทย โดยการเสริมแรงทางบวก ของนักเรียนในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ ๑ สาขาวิชาจิตรศิลป์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา	นาย ชัชวรินทร์ จันทร์ขุน
๕๐	ความพึงพอใจต่อชุดการสอนออนไลน์ วิชาความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.๑ สาขาวิชาจิตรศิลป์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔	นายวรภัทร ฐุสันติ
๕๑	การพัฒนาทักษะงานประติมากรรมภาพนูน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ	นายไกรสรณ์ ศรีสวัสดิ์
๕๒	การศึกษากฎติกรรมการไม่ส่งงานในวิชาหลักเศรษฐศาสตร์ นักเรียนระดับชั้น ปวส.๑ สาขาวิชาการจัดการ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔	นายจิรศักดิ์ หมุนขำ
๕๓	ปัญหาเกี่ยวกับภาษาไทย วิชาภาษาไทย	นางสาวล่อง วัจนะสาริกากุล
๕๔	การพัฒนาความสามารถเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เกมทางออนไลน์ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.๑/๑ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	ว่าที่ร้อยตรีอาทร ทารารุช
๕๕	เทคโนโลยีชีวภาพ ของนักเรียนระดับชั้น ปวช. ๒/๑ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยใช้การสอนแบบ Active Learning ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔	นางสาววรรณมน รุ่งศรีเรือง
๕๖	การพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔	นายวินัย โสมรักษ์

รายงานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

ที่	งานวิจัยในชั้นเรียน	ผู้จัดทำ
๕๗	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรมโดยการใช้สื่อวีดิทัศน์ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ ๑ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา	นางสาวสิริลักษณ์ สอนครบุรี
๕๘	ตรรกศาสตร์เบื้องต้นของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ ๑/๑ สาขาการบัญชี ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔	นางกรรณิการ์ ยาวิปา
๕๙	การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรู้ให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ ๑ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	นายบุญนำ ไตสูง
๖๐	การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เกมของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ นักเรียนศึกษาแผนกวิชาการออกแบบระดับชั้น ปวช.๑ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา	นางสาวธันย์รดา ชินทอง
๖๑	การศึกษากิจกรรมการไม่ส่งงานในวิชาเพศวิถีศึกษา นักเรียนระดับชั้น ปวช.๑ สาขาวิชา วิชาจิตรศิลป์ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔	ว่าที่ร้อยตรีณัฐวัฒน์ แวนแก้ว
๖๒	“การดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ” ของนักเรียนที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต	ว่าที่ร.ต.หญิงเสาวลักษณ์ สุกรณ์
๖๓	การพัฒนาทักษะการออกเสียงคำศัพท์ภาษาจีนโดยใช้คลิปวิดีโอร้องเพลง วิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน ของนักเรียนระดับชั้น ปวส.๑ แผนกวิชาบริการอาหารและเครื่องดื่ม	นางสาวชนิษฐา พฤกษ์อาภรณ์
๖๔	การวัดเจตคติที่มีต่อวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนนในระดับชั้นปวช.๒/๑ แผนกการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา	นางสาวอสุชา เส็งพานิช
๖๕	การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์โดยใช้ระบบห้องเรียนออนไลน์ในรายวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ ๒๐๐๐-๑๑๐๒ นักเรียนระดับชั้น ปวช. ๒/๑ การตลาด	นางสุภาณี แสงอินทร์